

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN CHỢ MỚI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1459/UBND-TNMT

*Chợ Mới, ngày 11 tháng 7 năm 2022*

V/v báo cáo giải quyết và trả lời  
kiến nghị của cử tri trước kỳ họp  
thứ chín, HĐND tỉnh khoá X

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Thực hiện Văn bản số 4268/UBND-TH ngày 5/7/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khoá X. UBND huyện báo cáo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau:

Cử tri Hà Thị Mỹ Hân, Chủ tịch UBMTTQ xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới phản ánh: Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới (*Bắc Kạn*), đã hoàn thành nhưng đến nay xã không có hồ sơ (bản đồ giải phóng mặt bằng, sổ mục kê, quyết định thu hồi đất) của đoạn nút giao với Quốc lộ 3, thuộc địa phận xã Thanh Bình (nay là xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới), vì vậy công tác quản lý đất đai của địa phương đối với khu vực đối với khu vực dọc hai bên của tuyến đường gặp khó khăn. UBND xã không thống kê, rà soát được các thửa đất tại đoạn nút giao với Quốc lộ 3 thuộc địa phận xã Thanh Bình. Đề nghị chủ đầu tư phối hợp với chính quyền địa phương thống nhất để công tác quản lý được thuận lợi.

**Trả lời:** Sau khi xem xét, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới báo cáo trả lời kiến nghị cử tri Hà Thị Mỹ Hân, chủ tịch UBMTTQVN xã Thanh Thịnh như sau:

Năm 2015, huyện Chợ Mới được Nhà nước đầu tư xây dựng tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới, hiện nay tuyến đường đã được đưa vào sử dụng có hiệu quả, góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư của huyện. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý đất đai sau thu hồi đất vẫn còn những bất cập như công tác chỉnh lý bản đồ địa chính và hồ sơ địa chính, chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi chưa hết diện tích đất chưa được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật.

Để khắc phục dứt điểm các tồn tại nêu trên. Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành văn bản số 1416/UBND-TNMT ngày 06/7/2022 yêu cầu UBND các xã Quảng Chu, xã Thanh Thịnh (xã Thanh Bình cũ) và UBND thị trấn Đồng Tâm (xã Yên Đĩnh cũ) rà soát, lập danh sách các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần chỉnh lý đối với các thửa đất đã bị thu hồi để xây dựng tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới để thực hiện chỉnh lý theo quy định, thời gian thực hiện xong trong quý III năm 2022.

Về hồ sơ thu hồi đất tại khu vực nút giao với Quốc lộ 3 (Đoạn xã Thanh Bình cũ) theo ý kiến của cử tri Hà Thị Mỹ Hân là hiện nay UBND xã Thanh Thịnh không có hồ sơ gây khó khăn cho việc quản lý đất đai tại địa phương. Vấn đề này UBND huyện xin tiếp thu và chỉ đạo cơ quan chuyên môn, phối hợp với Công ty TNHH BOT Thái Nguyên - Chợ Mới sớm kiểm tra, rà soát bàn giao hồ sơ cho UBND xã theo quy định.

Trên đây là báo cáo của UBND huyện Chợ Mới về việc trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khoá X./.

***Nơi nhận:***

***Gửi bản điện tử:***

- UBND tỉnh (Báo cáo);
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Phòng TN&MT (T/hiện);

***Gửi bản giấy:***

- Cử tri Hà Thị Mỹ Hân, Chủ tịch UBMTTQ xã Thanh Thịnh;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Hoàng Nguyễn Việt**